

Số 100/BC- BPC

Đắk Glei, ngày 09 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thông báo số 28/TB-TTHĐND, ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 683/BC-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Kết quả thẩm tra

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện. Qua xem xét báo cáo, Ban nhận thấy:

Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị địa phương tăng cường trách nhiệm thủ trưởng, làm tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; kiểm tra, xem xét và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tập trung rà soát, giải quyết đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác tiếp công dân: Chủ tịch UBND huyện tiếp định kỳ 21 lượt, Ban tiếp công dân thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên vào các ngày trong tuần¹. Sau khi tiếp thu ghi nhận ý kiến, kiến nghị của công dân UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra xem xét giải quyết trả lời cho công dân theo đúng quy định. Chủ tịch UBND các xã thị trấn tiếp 648 lượt trong đó có 08 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh².

Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn: Tổng số đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận: 52 đơn, tăng 16 đơn so với cùng kỳ năm trước (36/52 đơn), trong đó: UBND huyện tiếp nhận 22 đơn³, (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 19 đơn, 03 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn) UBND các xã, thị trấn

¹ Đã tiếp 02 công dân đến kiến nghị, nội dung 01 lượt về lĩnh vực đất đai; 01 lượt về lĩnh vực quy hoạch.

² Lĩnh vực đất đai 05 lượt; Lĩnh vực chính sách 02 lượt; Lĩnh vực Thuế 01 lượt.

³ Khiếu nại 02 đơn,; kiến nghị phản ánh 20 đơn, trong đó : Đất đai 06 đơn, Chế độ chính sách 01, Môi trường 01 đơn, Bồi thường TĐC 12 đơn, Xây dựng 01 đơn, Lĩnh vực khác 01 đơn.

tiếp nhận 30 đơn⁴ (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn 23 đơn, còn 07 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Số đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã được giải quyết là 34/52 đơn⁵.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Trong năm 2022 đã được triển khai thực hiện theo kế hoạch, kịp thời nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân⁶.

2. Ý kiến của Ban pháp chế

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá về tồn tại, hạn chế tại Báo cáo số 683/BC-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện. Ngoài ra Ban nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế sau: Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn tại một số xã chưa được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, vẫn còn một số đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện chưa được các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết kịp thời.

3. Đề xuất, kiến nghị

Trong thời gian tới Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện chú trọng thực hiện một số nội dung sau:

Quan tâm bố trí cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, nắm vững các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhất là bộ phận làm công tác tiếp công dân tại các xã, thị trấn.

Tiếp tục kiểm tra rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài.

Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 4 xem xét./.

Nơi nhận

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Trần Trọng Từ

⁴ Khiếu nại 01 đơn.; kiến nghị phản ánh 29 đơn, trong đó : Đất đai 20 đơn, Lĩnh vực Thuế 01, Môi trường 01 đơn, Đền bù, hỗ trợ 05 đơn, Lĩnh vực khác 03 đơn.

⁵ UBND huyện: đã giải quyết 12 đơn, đang giải quyết 05, đơn không đủ điều kiện giải quyết 02 đơn; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Đã giải quyết 02 đơn, đang giải quyết 01 đơn; UBND các xã, thị trấn: Đã giải quyết 20 đơn, đang giải quyết 03 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 07 đơn.

⁶ Trong năm 2022 tổ chức 01 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.